



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,821 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,308,343 ราย รักษาหายเพิ่ม 16,737 ราย รักษาหายสะสม 1,149,595 ราย ยังรักษาอยู่ 145,465 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 241 ราย เสียชีวิตสะสม 13,283 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 36,635,271 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 222,598,441 ราย เสียชีวิต 4,597,239 ราย รักษาหาย 199,140,938 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เผยสถานพยาบาลนับพันแห่งในอัฟกานิสถานเสี่ยงต้องปิดตัวลงเร็วๆ นี้ เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากชาติตะวันตก **องค์การยาแห่งยุโรป** กำลังอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลการใช้วัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป **คิวบา** อนุญาตให้ฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 2 ขวบ โดยวัคซีนไซเบอร์รานาที่คิวบาพัฒนาเองซึ่งยังไม่ได้รับรองจาก WHO **ชิลี** อนุมัติฉีดซิโนแวค เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป **อังกฤษ** มีผู้ป่วยโควิดสะสมทะลุ 7 ล้านแล้ว **โปรตุเกส** พบผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 มี 'ผลข้างเคียง' กว่า 14,000 กรณี **จีน** เผยการศึกษาล่าสุดฉีด ซิโนแวค เข็ม 3 ช่วยกระตุ้นแอนติบอดีต่อเชื้อเดลตาได้ 2.5 เท่าของเข็ม 2 **ไต้หวัน** พบผู้ป่วยโควิด 19 คลัสเตอร์รร. อนุบาล **ญี่ปุ่น** สั่งซื้อวัคซีน โนวาแวกซ์ 150 ล้านโดส คาดผลิตใช้ทันต้นปีหน้า **อินเดีย** ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโควิดระลอก 3 ที่อาจเกิดขึ้นในเดือน ก.ย.-พ.ย.นี้ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีงานเทศกาลหลายอย่าง **เวียดนาม** ประกาศขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์ ในกรุง ฮานอย ออกไปอีก 2 สัปดาห์

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ...

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ)

-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร.เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ...ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ยังอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม่ได้กลับเข้า ครม.แต่อย่างใด รายละเอียดของกฎหมายเบื้องต้น จะมีการปรับกฎหมายในรูปแบบกระชับยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในกรณีโรคติดต่อร้ายแรง หรือฉุกเฉิน และไม่กระทบสิทธิประชาชน ส่วนจุดอ่อนของ พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ ที่ยังไปไม่ถึงการประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ จะแก้ไขใหม่ เพื่อปิดจุดอ่อนตรงนี้ และจะมีการแก้ไขให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีอำนาจมากขึ้นในการกำกับนโยบาย

แหล่งข่าวใน สร. กล่าวว่า พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ฉบับแก้ไขนั้น จะให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เหมือนกับอำนาจหน้าที่ของ ศบค. ในปัจจุบัน โดยในยามปกติ จะมีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แต่เมื่อไรที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคระบาด และนายกรัฐมนตรี มีการประกาศให้โรคนั้น เป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดต่อฉุกเฉิน คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จะถูกยกระดับแบบอัตโนมัติทันที ทำให้อำนาจในการสั่งควบคุม ป้องกันโรค สั่งเคอร์ฟิว สั่งปิดกิจการต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และไม่ต้องตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่คล้ายกับ ศบค.ขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่าร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ฉบับใหม่นี้ น่าจะออกแล้วเสร็จ และบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีการประกาศล่าสุด จะมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ และรัฐบาลไม่อยากจะประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก

#### 2. ครม.อนุมัติซื้อซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thematter)

-ครม.อนุมัติงบประมาณ 4,254 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค จำนวน 12 ล้านโดส เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสม ระหว่าง "ซิโนแวค" กับ "แอสตราเซนเนกา" เพิ่มเติม ทั้งนี้ การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ในครั้งนี้เพื่อรองรับการฉีดสูตรดังกล่าว ที่ได้รับการยืนยันว่า ปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันได้ระดับดีมาก

#### 3. การฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand.)

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพลต์ว่า เด็กเล็กถึงโตและวัยรุ่น ควรได้วัคซีน เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเหมือนกับผู้ใหญ่ แม้อาจไม่มีอาการหนักเท่าผู้ใหญ่ก็ตาม ข้อจำกัดของวัคซีนในปัจจุบันยังขาดข้อมูลความปลอดภัยในกลุ่มเด็กตั้งแต่ 1-2 ขวบ ไปจน 16 ปี แต่ในจีนมีการใช้วัคซีนเชื้อตายในกลุ่มเด็กแล้ว และจากข้อมูลในไทยพบว่า ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็มและตามต่อด้วยวัคซีนเช่น แอสตรา หรือไฟเซอร์ โมเดนา จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นสูงมากถึงระดับเกือบ 100% ซึ่งควรจะได้รับผลเช่นเดียวกันในกลุ่มเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) (เว็บไซต์ nationtv.)

-ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ การฉีดวัคซีน

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

โควิด-19 ในเด็ก โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ผ่าน อย. เท่านั้น ขณะนี้มีเพียงชนิดเดียวคือ mRNA ของไฟเซอร์ โดยแนะนำให้ฉีดในกลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 18 ปีทุกราย ไม่มีข้อห้ามการฉีด ส่วนกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 16 ปี แนะนำฉีดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ส่วนกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงดี และในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี รวมทั้งวัคซีนชนิดอื่นๆในเด็ก อยู่ระหว่างติดตามผลการศึกษาดังประสิทธิภาพและความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย amarintv newtv.topnews)

-กทม. เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สังกัดกรุงเทพมหานคร อายุ 12-18 ปี ตั้งแต่ 21 ก.ย.นี้ โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 6-8 ก.ย. 64 ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่นใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

- ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ประกาศจัดโครงการ “VACC 2 School” ฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยเปิดรับสมัคร “สถานศึกษา” ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 50,000 ราย เปิดยื่นลงทะเบียน เวลา 08.08 น.วันที่ 8 ก.ย.2564 จนกว่าจะเต็มจำนวน

#### 4. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์ ไทยนรัฐ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.ภูเก็ต จำนวน 900 ราย ว่า เป็นคนที่อยู่ในแคมป์ เป็นชุมชนที่มีการปิดล้อม ไม่ได้ออกมา อยู่ข้างนอก เรายังคงเดินหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อไป และจะขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ตามโมเดลที่นายกฯ บอกไว้

#### 5. ชุดตรวจ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,)

- อก. เผยจัดซื้อ ATK ยี่ห้อเลอคู 8.5 ล้านชุด ให้สปสช. ล่าสุด ATK ล็อตแรก 3 ล้านชุด กำลังลำเลียงโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ออกจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว โดยจะถึงประเทศไทยในวันนี้ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ช่วงวันที่ 15 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 ATK ยี่ห้อเลอคู 1 ล้านชุด ส่งถึงประเทศไทยแล้ว แต่เป็นส่วนของพร้อเตอร์ สำหรับจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (pptvhd, js100,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก nationtv.)

-สปสช. เตรียมแจก ชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2564 เป็นต้นไป โดยแจกคนละ 2 ชุด สำหรับใช้ตรวจห่างกัน 5 วัน ซึ่งการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรือ อสม., อสส. มาลงทะเบียนรับ ATK กับ สปส. รูปแบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ รพ. รพ.สุขภาพประจำตำบล สปส. รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จนะ จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ได้ส่งจดหมายด่วนถึง ผอ.รพ.ราชวิถี อธิบดีกรมการแพทย์ ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อก.) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง และเลขาธิการ สปสช.)เพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจเอทีเค 8.5 ล้านชุด ของ อก.โดยมีเอกสารหลักฐานการยื่นประมูล และสำเนาข้อสังเกต 7 ประเด็น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูลคือบริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด แต่กลับลงนามในสัญญาโดยบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งน่าจะผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงขอให้ 6 องค์กรตรวจสอบเร่งด่วนว่าการลงนามในสัญญาจัดซื้อเอทีเคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทาง สปสช.ในฐานะเจ้าของงบประมาณควรยุติกระบวนการต่างๆ ทันที และงดการจ่ายเงินตามสัญญาเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

#### 6. รพ.วิชัยยุทธ เตรียมนำยาแอนติบอดีสูตรค็อกเทลมาใช้รักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ เปิดเผยว่า รพ.วิชัยยุทธ เตรียมใช้ยาแอนติบอดีค็อกเทลในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตยังน่าห่วง จากสถิติ 30 วันย้อนหลัง จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลงเท่าไรนัก ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงบางรายพอเข้าสัปดาห์ที่ 2 หรือวันที่ 7-8 ของการติดเชื้อ อาการกลับทรุดหนักลงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จากงานวิจัยพบว่า ยาแอนติบอดี ค็อกเทลสามารถช่วยลดระยะเวลาการเข้ารับรักษาในรพ.ได้ถึง 4 วัน ลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดลงได้ และลดความเสี่ยงที่โรคโควิด 19 จะลุกลามไปสู่ระดับรุนแรงได้ 70% จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่แพทย์จะพิจารณาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรค

ประจำตัว

### 7. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,)

-จ.นครราชสีมา พบคลัสเตอร์งานศพ อ.เสิงสาง มีผู้ติดเชื้อแล้ว 23 ราย จ.หนองคาย สั่งปิดโรงเรียนประจำ หลังเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ พบครู-นร.ติดโควิดไปแล้วกว่า 300 ราย จ.ชลบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ 1. บ.อินซอล เทคนิคส์ อ.บ้านบึง 9 ราย 2. บ.ไอทีพี อ.พนัสนิคม 7 ราย 3. บ.สมพรเจริญทรัพย์ (ชายของเก่า) อ.ศรีราชา 6 ราย 4. บ. CSSG 5 ราย 5. บ.ควายบี อ.เมืองชลบุรี 5 ราย จ.เพชรบูรณ์ สั่งปิดพื้นที่ในเขตต.เข็กน้อย ทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 7-30 ก.ย. 64 หลังพบโควิดแพร่ระบาดในหมู่บ้านและมีผู้ติดเชื้อไวรัสหลายราย การติดเชื้อมีลักษณะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จ.อุดรธานี รายงานว่า ที่บ้านต๋องหนองสระปลา หมู่ 8 และ 9 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ชาวบ้านในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียงต่างพากันผวาหนัก หลังจากเกิดคลัสเตอร์ปริศนา ลามติดชาวบ้านไปทั่วทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยพบมีชาวบ้านติดเชื้อไปแล้ว 19 ราย

### มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,สยามรัฐ thejournalistclub)

-นายสาธิต บิดุเตชะ รพช.สธ. เผยว่า สธ. โดยกรม สบส. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อภารกิจ "ลมใต้ปีก" โดยจัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เข้าแยกกักตัวทั้ง HI และ CI เพื่อประคองอาการผู้ป่วยระหว่างรอเข้ารับการรักษาในรพ. โดยสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง คือ สายด่วนกรม สบส. 1426 หรือเว็บไซต์ <http://oxygen.hss.moph.go.th/> และเครือข่ายจิตอาสา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า thejournalistclub,acnews)

-สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน สธ.โดยกรมการแพทย์ สปสช. กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาสุขภาพดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และภาคประชาสังคมลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมฐานข้อมูลโควิด 19 ในเขต กทม. และปริมณฑล ลดรายชื้อซ้ำซ้อน ตกหล่น เพื่อให้เข้าถึงการรักษาทันเวลาที่แบบไร้รอยต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก,)

-เพจ ไทยรัฐสู้โควิด อัปเดตจำนวนคนไทยทั่วประเทศที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยระบุว่า คนไทยฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 25,234,259 ราย คิดเป็น 50.5% จากกลุ่มเป้าหมาย 50,000,000 ราย โดยแบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 882,424 ราย เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,078,786 ราย อสม. 663,702 ราย ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 2,940,593 ราย ประชาชนทั่วไป 14,373,801 ราย ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 5,246,427 ราย หญิงตั้งครรภ์ 48,526 ราย อย่างไรก็ตาม สธ. ยังคงเดินหน้าจัดหาวัคซีนโดยมีเป้าหมายว่าภายในสิ้นปี 2564 จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand,)

-นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุถึงวิธีใช้ฟ้าทะลายโจรกรณีป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำเป็นต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ เนื่องจากมีวิธีและขนาดของการใช้ยาแตกต่างกัน และมีข้อห้ามไม่แนะนำให้ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีผลศึกษาวิจัยยืนยันว่าจะมีผลต่อเด็กหรือไม่ และหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวทนายหลายชนิดก็ไม่ควรกินฟ้าทะลายโจร ย้ำว่า "ฟ้าทะลายโจร" ไม่มีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด 19 เข้าเซลล์ได้ แต่หากทานหลังติดเชื้อจะช่วยให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเพิ่มจำนวน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์,)

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสมาคมสายการบินประเทศไทย เตรียมลงนามความร่วมมือกับ สธ. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันหมอพรีพร้อม ให้ใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารสายการบินต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลการตรวจแบบ RT-PCR และ ATK รวมถึงประวัติการรับวัคซีน ซึ่งโดยที่ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ และยังช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ คาดว่าจะใช้งานได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนระยะต่อไปจะพัฒนาให้นำข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพรีพร้อม เข้าสู่ระบบการจองบัตรโดยสารของสายการบินได้เลย โดยผู้โดยสารไม่ต้องแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบอีก เมื่อผู้โดยสารมาเช็คอินก็สามารถเดินทางได้เลย ซึ่งคาดว่าจะระบบนี้จะใช้ได้ภายในสิ้นปี 64 หรือประมาณต้นปี 65

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มิติหุ้น สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย,)

-ปตท.สผ.-เออาร์วี มอบเงิน 30 ล้านบาท หนุน "จุฬา-ไบยา" พัฒนาวัคซีนโควิดของคนไทย คุณภาพเทียบเท่าต่างชาติ คาดสำเร็จปี 2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ.มติชน, pptvhd, bangkokbiznews, mcot js100,)

-สธ. ร่วมกับ สมาคมภัตตาคารไทย เปิดให้ผู้ประกอบการและบุคลากรที่ทำงานในร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ <https://bit.ly/3DRfzSL> รับแจ้งวันนัดหมายและสอบถามได้ ผ่านทางไลน์ ไลน์ : @thairestaurant โดยแรงงานไทยใช้เลขบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ส่วนแรงงานต่างชาติใช้เลขบัตรประชาชนต่าง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าว หรือเลขพาสปอร์ต เริ่มฉีดในเดือน ก.ย. นี้ ที่สถานีกกลางบางซื่อ</b></p> <p>-เพจ สสจ.นนทบุรี เผยแพร่ประกาศระบุว่า นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน "Pfizer" เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ "AstraZeneca" เข็ม 1 เท่านั้น เงื่อนไขตามที่กำหนด</p> <p>-ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย เตรียมเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็นวัคซีนคงเหลือจากผู้ที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 100,000 โดส โดยเริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 ก.ย.นี้ เวลา 09.00 น. และจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยจะฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 ก.ย.64</p> <p>-สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยฟรี เปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18 กันยายน และ 20-25 กันยายน 2564</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ผู้บริหารระดับสูง สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ประชาชาติ, thaigov, mcot, thailandplus )</p> <p>-กรม. มีมติอนุมัติตามที่ สธ. เสนอรายชื่อการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 จำนวน 4 ราย คือ 1.นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต 2.นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 3.นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. 4.นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ระดับทรงคุณวุฒิ สป. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติตามที่ สธ. เสนอให้ นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน</p>	
<p><b>คลินิกไลฟ์สตรีแพร่ช่องคลอด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, sanook, nationtv, mcot, posttoday, thailandplus )</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรียกสอบคลินิกเสริมความงามย่านวังทองหลาง หลังพบมีการไลฟ์สดระหว่างให้บริการตกแต่งช่องคลอดซึ่งมีการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง การไลฟ์สดในลักษณะดังกล่าวอาจมีการแอบแฝงโฆษณาหรือแสดงภาพที่ไม่เหมาะสม ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.สถานพยาบาล ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ โดยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำที่กรม สบส. ก่อนดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย</p>	
<p><b>กิจกรรมรำลึก ศ.นพ.สมบูรณ์ วัชรโรทัย ครบรอบ 41 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( thailandplus )</p> <p>-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลการถึงแก่อนิจกรรมครบรอบปีที่ 41 ศ.นพ.สมบูรณ์ วัชรโรทัย ผู้วางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐานของโลก พร้อมกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ปรับกาย-จิต เพื่ออยู่กับโควิดได้อย่างเป็นสุข” โดยมีอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษากรมอนามัย และโฆษกกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมการเสวนา</p>	
<p><b>วิธีป้องกันสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( คมชัดลึก, Chiangmainews, thailandplus, thejournalistclub )</p> <p>-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีป้องกันสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง โดยทำความสะอาดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาด จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ กำจัดเศษอาหารตกค้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สรรวจรอบบ้านและปิดช่องทางที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ</p>	
<p><b>โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Rocy</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผจก., สยามรัฐ, thailandplus, thejournalistclub )</p> <p>-อย.เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Rocy ทางเฟซบุ๊ก อ้างสรรพคุณดูแลปัญหาภายในผู้หญิง พิสูจน์ กระชับ ออกเต่งตึง ตกขาวหายขาด ผิวกระจ่างใส มดลูกหย่อนคล้อย ปัญหาวัยทอง ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุล จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นข้อมูลลวง</p>	
<p><b>สรพ.ได้รับการเยี่ยมสำรวจจาก IEAA</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า )</p> <p>-นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เผย สรพ.ได้รับการเยี่ยมสำรวจจาก IEAA เพื่อต่ออายุการรับรองในโปรแกรมการรับรองด้าน Organization หลังจากที่ได้รับการรับรองด้านนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 56 และ 60 โดยผู้เยี่ยมชมสำรวจจะจัดทำเอกสาร ข้อเสนอแนะและส่งให้กับ IEAA เพื่อพิจารณาและประกาศผลการรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป การที่ สรพ. ผ่านการรับรองด้าน Organization จาก IEAA เป็นการเสริมสร้าง ความมั่นใจให้กับนานาชาติว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก สรพ. มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล</p> <p><b>น้ำกระท่อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (dailynews)</p> <p>- นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือน “น้ำกระท่อม” ต้มกินเอง-แจกจ่ายได้ แต่ห้ามขาย สาเหตุเพราะติดข้อห้ามตามประกาศ สธ. อย่างไรก็ตาม 8 ก.ย. จะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เข้าสู่การพิจารณาของสภา จะให้ข้อสังเกตถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปพิจารณาทบทวนแก้ไขประกาศที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน</p>	-